

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสำราญ ภาพขุนทด	ประธานสภา	สำราญ ภาพขุนทด	
๒	นางสมพร เจริญขุนทด	รองประธานสภา	สมพร เจริญขุนทด	
๓	นางไข่มุก ขุนเพชรวรรณ	เลขานุการสภา อบต.	ไข่มุก ขุนเพชรวรรณ	
๔	นางบุญสม โนมขุนทด	สมาชิก อบต.หมู่ ๑	บุญสม โนมขุนทด	
๕	นายบุญมี พวงสันเทียะ	สมาชิก อบต.หมู่ ๓	บุญมี พวงสันเทียะ	
๖	นายบุญร่วม ใจชอบ	สมาชิก อบต.หมู่ ๔	บุญร่วม ใจชอบ	
๗	นางสร้อย เวินขุนทด	สมาชิก อบต.หมู่ ๖	สร้อย เวินขุนทด	
๘	นางวาสนา แนมขุนทด	สมาชิก อบต.หมู่ ๗	วาสนา แนมขุนทด	
๙	นายยวน ด่านสันเทียะ	สมาชิก อบต.หมู่ ๘	ยวน ด่านสันเทียะ	
๑๐	นายสมบูรณ์ แลจะบก	สมาชิก อบต.หมู่ ๙	สมบูรณ์ แลจะบก	

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสมคิด เมธาวิรัตน์	นายก อบต.หนองสรวง	สมคิด เมธาวิรัตน์	
๒	นายสมาน รวมสันเทียะ	รองนายก อบต.หนองสรวง	สมาน รวมสันเทียะ	
๓	นางเสน่ห์ เจริญขุนทด	เลขานุการนายก อบต.	เสน่ห์ เจริญขุนทด	
๔	นางภคอร มาสันเทียะ	หัวหน้าสำนักปลัด	ภคอร มาสันเทียะ	
๕	นายธันต์พัฒน์ พรหมพิลา	รองปลัด อบต.	ธันต์พัฒน์ พรหมพิลา	
๖	นางสาวดาวเรือง เอกวัด	ผอ.กองคลัง	ดาวเรือง เอกวัด	
๗	นายกกล้าศึก พรหมฤทธิ์	ผอ.กองช่าง	กล้าศึก พรหมฤทธิ์	
๘	นายสยาม สิงหาทอง	ผอ.กองการศึกษา	สยาม สิงหาทอง	
๙	นางสาวสรินทร์รัตน์ มั่งมีศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	สรินทร์รัตน์ มั่งมีศรี	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ส่วนใหญ่มาถึงที่ประชุมแล้ว เลขาสภา
องค์ประชุมครบองค์ประชุม นางสำราญ ภาพขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก บริเวณแยกหนองขาม
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันกำหนด/ผู้ใหญ่บ้าน ขอเชิญสมาชิกทุกท่านไปร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ขอแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ หมู่ ๑ หมู่ ๒ และ หมู่ ๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ หมู่ ๖ หมู่ ๕ และ หมู่ ๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หมู่ ๓ หมู่ ๔ และ หมู่ ๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่เลขานุการสภา ได้ส่งบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้กับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบ และได้สำเนาแจกให้กับทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และให้เลขาธิการรับรองประชุมก่อนลงมติ

ที่ประชุม

เลขานุการรับรองประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม มีมติเห็นชอบ รับรองจำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอใหม่

๓.๑ ญัตติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา)

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นญัตติ เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ขอเชิญผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและพิจารณาต่อไป

นางภคอร มาสันเทียะ

(หน.สำนักปลัด)

ดิฉันขอชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ให้ทุกคนทราบดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๒ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

ขอสรุปชี้แจงละเอียด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เรื่องร้องเรียนจากประชาชน และจากส่วนราชการ รัฐบาล วิสาหกิจ รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาได้รวบรวมข้อมูลจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมประชาคมตำบลเพื่อนำเสนอปัญหา ความจำเป็น เร่งด่วน พิจารณาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการร่วมกัน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองสรวงเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“หนองสรวง สังคมอยู่ดีมีสุข มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

๒. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
- ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง บำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
- ระบบสาธารณสุขปลอดภัย และสาธารณสุขการ
- บูรณาการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุกด้าน ให้เป็นตำบลอยู่ดีมีสุข

-สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งน้ำและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผลทางเกษตร ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และครบวงจร

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

๒. เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย

๓. เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างถ้วนหน้า

๔. เพื่อพัฒนาสังคมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านศาสนา วัฒนธรรม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๕. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

๖. เพื่อป้องกันการเกิดสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการดำเนินการเพื่อรักษา ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เพื่อพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญ

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การบูรณาการทำงาน ของทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการบริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนา บำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การป้องกัน ควบคุมโรค สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริม
 ประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และป้องกัน
 บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม
 และประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

นายก้าศึก พรหมฤทธิ์

(ผอ.กองช่าง)

ขอชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เพื่อให้ที่ประชุมได้
 พิจารณา มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล.สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๘ (หนองกระเพรา) บ้าน
 ดอนตาดานา หมู่ที่ ๒ ลงดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร พร้อม
 บดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร และวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด
 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆละ ๘ ท่อน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อบท.
 และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๕๘๖,๗๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนางเลื่อม – คุ่มโคก
 ตะแบง) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร
 หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๒๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ
 ที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (สายไร่ นายเหมียง) ตำบล
 หนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มี
 ไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวง
 กำหนด งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยไร่ นายหยวก) ตำบล
 หนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร
 ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวง
 กำหนด งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยไร่ นายชิต) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยไร่ นายกล้วย) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยไร่ นางน้อย) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยไร่ นายเปี่ยม) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนนคั่นดินพร้อมวางท่อ คสล. สาย นม.ถ.๓๑๗-๑๕ (ช่วงนาไร่-หนองขยุง) บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ ลงดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อบท. และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๓๑๓,๘๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยไร่ นายสง) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยไร่ นายมิตร) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ (สายเข้าสะพานหนองขาม) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร ขึ้นคั่นดินสูง ๑.๐๐ เมตร ลูกรังพื้นที่ หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ (ซอยเข้านา นายวิชัย ริงสันเทียะ) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ (ซอยขนมจีน) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางและมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้าน นายประดิษฐ์ โนมขุนทด) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางและมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนาง เพียร) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายยุ่ง) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยในคุ้มโคก ตะแบง) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายแจ่ม) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ (สายประปาหลัง โรงพัก) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ (ซอยหลังบ้านนาย วิโรจน์) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ซอยนายมีชชา- ถนน นม.ถ.๓๑๗-๐๕(บ่อนายวิน)) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ (ถนน นม.ถ.๓๑๗-๐๓ (ช่วงกลางหมู่บ้าน) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรและมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๘๒๕,๐๐๐ บาท

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้าน นายสายยันต์) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท. และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑๔๒,๓๐๐ บาท

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ (ซอยบุปผาสวรรค์) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๖๗ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต. หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้าน นางบัวลอย ช่อสูงเนิน) ตำบลหนองสรวง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายสมชาย ภูมิโคกรักษ์) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๘.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ (สายประปาหลังโรงพัก) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา วางท่อขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บ่อพักน้ำ คส.ค.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรพร้อมฝาเหล็ก และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒๙.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (สาย นม.ถ.๓๑๗-๐๕ (หนองกระฉิม - หนองตะครอง) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา วางท่อขนาด ๑๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บ่อพักน้ำ คส.ค.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรพร้อมฝาเหล็ก และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ซอยนาย มัชชา จากบ้านผู้ใหญ่สำราญ-สามแยก) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก น้ำ พร้อมฝาเหล็ก และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวง กำหนด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ (ซอย เขียวราช) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร บ่อพักน้ำ พร้อมฝาเหล็ก และมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ (ซอย หน้าโรงพัก-หน้าบ้านอาจารย์บรรยง) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก น้ำ พร้อมฝาเหล็ก และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวง กำหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓๓.โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำพร้อมวางท่อ บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ (นาง นาง ประกอบ โนมขุนทด) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประตูปิด-เปิดน้ำขนาด กว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๑๐.๘๐ เมตรจำนวน ๖ ท่อน มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓๔.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ คลองโกรกกระสัง (ช่วงนา นายสี แนมขุนทด) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบของ อบต.หนองสรวง มีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางเลี่ยม แนมขุนทด บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ สายทาง(แยกจากถนนสาย นม.ถ๓๑๗-๐๓ ไปบ้านวัง)ซอยนางเลี่ยม แนมขุนทด ก่อสร้างถนนหินคลุก

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรงมาตรฐาน มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๘ ท่อน และท่อ มอก.ชั้น๓ ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๓๑๖,๗๐๐ บาท

๓๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย นม.ถ.๓๑๗-๑๙ บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ สายทาง นม.ถ๓๑๗-๑๙ (แยกจากถนนสาย ๒๐๖๘ - เชื่อมถนนสาย นม.ถ.๓๑๗-๐๒) ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ก่อก่อสร้างอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๓๐๔,๘๐๐ บาท

๓๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยในคุ้มโคก ตะแบง) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ สายบ้านหนองกก - บ้านค้ำพลูเหนือ ต.ค้ำพลู อ.โนนไทย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๒๐๘,๘๐๐ บาท

๓๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย ๓๑๗-๑๓(ช่วงหนองปู่ก) บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตร ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.หนองสรวง กำหนด งบประมาณ ๖๐๔,๒๐๐ บาท

๔๐.โครงการต่อเติมอาคารโดมอเนกประสงค์บ้านหนองสรวง โดยก่อสร้างเวทีขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน ๖ เมตร ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๔๑.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงพื้นอาคาร โดยการเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งแผ่นยางกันกระแทก ๑๘๔ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๒๙๔,๔๐๐ บาท

๔๒.โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ โดยต่อเติมหลังคาจุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สูง ๓ เมตร และต่อเติมหลังคา จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๓ เมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๔๓.โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมหินคลุกสายเชื่อม ถนน นม.ถ.๓๑๗-๐๕ บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ (ช่วงบ่อนายถวิล) ลงดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.ก่อก่อสร้างอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๔๐๘,๑๐๐ บาท

๔๔.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อ คสล. สายนม.ถ. ๓๒๗-๑๗ (สายหน้าอานามย์ หนองสรวง - หมู่ที่ ๖ - โกรกแค) บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ ลงดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร และวางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ จำนวน ๘ ท่อน ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.และอบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๔๔๙,๕๐๐บาท

๔๕.โครงการปรับปรุงพื้นโรงจอดรถสำนักงาน อบต.หนองสรวง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑.กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒.กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของอปท.และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑๐๑,๓๐๐ บาท

๔๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนางสมหมาย) ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางของ อปท.และ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๖๐,๑๐๐ บาท

๔๗.โครงการวางท่อ คสล.พร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำเข้าอ่างหนองบัวน้อย บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ วางท่อ คสล.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๑.๐๐ ม.จำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำจำนวน ๑ บานและเสริมคันดิน ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท

-โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (สายอ่างหนองตะครอง - บ้านวัง ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ (สายศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกก - บ้านหนองหัวแหวน ต.พันดุง(ช่วงศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกก- สามแยกบ้านนายแหลม แพลนสันเทียะ)) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางและมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตรงบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายหนองจาน - หนองไข่น้ำ - หนองเต็ง - หนองโคตร) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วางท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๘ เมตร จำนวน ๑ จุด ๑ ละ ๓ แถวยาว ๘ เมตร รวม ๒๔ ท่อน ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายนม.ถ.๓๑๗-๑๔ (ช่วงหนองขอนแก่น - ต. โนนค่า อ. สูงเนิน) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วางท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๘ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายบ้านเพชร-ลุงสนั่น) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วางท่อขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๘ เมตรจำนวน ๔ จุด รวม ๓๒ ท่อน ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายหนองกวาง - หนองโปร่ง) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร วางท่อขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ x ๘ เมตรจำนวน ๓ จุด รวม ๒๔ ท่อน ไม่มีไหล่ทางและมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๒๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโคก- บ้านหนองตะครอง) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๘๐ เมตร ขึ้นคันดินสูง ๑.๐๐ เมตร ลูกรังพื้นที่ หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโคก - คุ่มบึงกลางบ้านหนองตะครอง) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๖๐ เมตร ขึ้นคันดินสูง ๐.๖๐ เมตร ลูกรังพื้นที่ หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๙๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ (สายหนองแก) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๑๔ เมตร ขึ้นคันดินสูง ๑.๐๐ เมตร ลูกรังพื้นที่ หนา ๐.๒๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองสรวง (สายอ่างหนองสรวง - แยกหนองขาม) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐ x ๘ เมตร จำนวน ๓ จุด รวม ๒๔ ท่อน และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนายเตี้ย แบนขุนทด) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม วางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐x ๘ เมตร จำนวน ๒ จุด และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ (สายรอบป่า ชุมชน) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม วางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐x ๘ เมตร จำนวน ๔ จุด รวม ๓๒ ท่อน และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๖๔๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ (สายดอนหมัน -เชื่อมถนนสาย นม.ถ.๓๑๗-๑๖(ไกรกแค -นาไร่-หนองม่วง) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อม วางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐x ๘ เมตร จำนวน ๔ จุด รวม ๓๒ ท่อน และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยหน้าโรงเรียน (รอบหมู่บ้าน) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (สาย โคกตะแบง) ตำบลหนองสรวง อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตาราง เมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้าน นาย ประสงค์) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ (สายบ้านหนองกก-ค้ำพลูเหนือ ต.ค้ำพลู อ.โนนไทย) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายทวิ - เชื่อมสายบ้านหนองกก - ค้ำพลูเหนือ) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ (สายศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกก - บ้านหนองหัวแหวน ต.พินดุง(ช่วงศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกก-สามแยกบ้านนายแหลม แพลนสันเทียะ) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร (สองช่วง(๑)=๓๖๕ เมตร (๒)=๗๐๐ เมตร) อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ (ที่สาธารณะประโยชน์ นส.๓ เลขที่ ๖๑) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ปากสระกว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ก้นสระกว้าง ๘๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๙.๕๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร Slope=๑:๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร (ดินทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ และถนนภายในตำบลหนองสรวง) งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายนางสำรว - นานางสังเวียน) ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากคลองกว้าง ๒ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาด ๐.๐๐ x ๑.๐๐ x ๖ เมตร จำนวน ๔ จุด รวม ๒๔ ท่อน และมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร อ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกลาดยาง (หนองสรวง-พินดุง)-คุ้มอ้ายวงศ์ (นม.ถ.๓๑๗ - ๐๗) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร งบประมาณ ๒,๒๓๕,๐๐๐ บาท

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒๑๔๘ (ไป อ.ด่านขุนทด) - หนองกระเพรา หมู่ที่ ๒ (นม.ถ.๓๑๗ - ๐๘) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกอ่างหนองสรวง หมู่ ๑ - อ่างหนองสรวง - มาบพวง (นม.ถ.๓๑๗ - ๐๙) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐.๐๐ เมตร หนา

๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขาม - หนองฟ้า (นม.ถ.๓๑๗ - ๑๑) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๕,๑๕๙,๐๐๐ บาท

๒๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองกระชาย - หนองกระดิม (นม.ถ.๓๑๗ - ๑๒) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เดินหนองโป่ง - หนองจะบก-มาบพวง (นม.ถ.๓๑๗ - ๑๓) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐,๖๔๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๒,๗๗๘,๐๐๐ บาท

๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกอนามัย - หนองขอนแก่น - สหกรณ์ (นม.ถ. ๓๑๗ - ๑๔) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท

๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขุย- นาไร่ -หนองขยุง(นม.ถ.๓๑๗- ๑๕) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ .๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท

๓๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกรกแค - นาไร่ หนองม่วง (นม.ถ.๓๑๗ - ๑๖) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖,๒๕๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๘ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๘ ท่อน ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๑๔,๑๙๙,๐๐๐ บาท

๓๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัยหนองสรวง - หมู่ที่ ๖-โกรกแค (นม.ถ.๓๑๗ - ๑๗) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๗,๓๔๖,๐๐๐ บาท

๓๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒๐๖๘ (แยกโคกตะวันออก - โกรกกระสังข์) (นม.ถ.๓๑๗ - ๑๘) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบที่ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๖,๒๒๔,๐๐๐ บาท

๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒๐๖๘ หมู่ ๖ - ลาดยาง หนองสรวง - พันดุง (นม.ถ.๓๑๗ - ๑๙) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ .๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๐ ตร.ม ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ก่อสร้างอ้างอิงตามแบบ อบต.หนองสรวงกำหนด งบประมาณ ๓,๑๑๒,๐๐๐ บาท

๓๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านดอนตานาด หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๗.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายใน บ้านหนองกก หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๘.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓๙.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านหนองสรวงสามัคคี หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔๐.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านหนองสรวงรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในบ้านหนองสรวงสันติสุข หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ๑ ยุทธศาสตร์ ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๔๙๙,๗๐๐ บาท
รวม โครงการเกินศักยภาพ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ๑ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕๘,๖๗๗,๐๐๐ บาท

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา) ตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและเหตุผลในการ ขออนุมัติเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ให้ทุกท่านทราบแล้ว มีท่านใดจะแก้ไข เพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา) มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ จำนวน ๘ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- นางสำราญ ภาพขุนทด
(ประธานสภา) ในระเบียบวาระอื่นๆ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญคะ
- นายบุญมี พวงสันเทียะ
(ส.อบต.หมู่ ๓) ขอเสนอวางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองกก ทั้ง ๒ ฝั่งถนน เพิ่มเติมในแผนพัฒนาด้วยครับ
ขอแจ้งเส้นทางชำรุด ระหว่าง หมู่ ๓ กับ หมู่ ๗
- นายกสำนึก พรหมฤทธิ์
(ผอ.กองช่าง) ช่วยมาเขียนคำร้องให้ด้วยครับ
- นางสำราญ ภาพขุนทด
(ประธานสภา) ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนน จากบ้านผู้ช่วยดำริ ถึงบ้านนางประกอบ โนมขุนทด ไว้ในแผน
ด้วยคะ
- นางบุญสม โนมขุนทด
(สมาชิกสภา หมู่ ๑) ขอแจ้งให้ไปซ่อมถนนเส้นทางไปเพนียด และเส้นกลางบ้าน หมู่ ๑ ด้วยคะ
- นายกสำนึก พรหมฤทธิ์
(ผอ.กองช่าง) ช่วยมาเขียนคำร้องเส้นไปเพนียด สำหรับเส้นกลางบ้านให้จัดทำช่วยกันทำโครงการจิตอาสา
- นางวาสนา แนมขุนทด
(ส.อบต.หมู่ ๗) ขอทราบวัน เวลา จัดเก็บขยะด้วยคะ
- นางสมคิด เมธาวิรัตน์
(นายก อบต.) จะมีการจัดเก็บเป็นรอบ ขอให้สอบถามกับสนรยาอีกครั้ง ของหมู่ ๑ จะมีการจัดเก็บย้อนหลังอีก
รอบคะ
- นายบุญร่วม ใจชอบ
(ส.อบต.หมู่ ๔) แจ้งซ่อมถนน ที่ชำรุดตั้งแต่เส้นมาบพลวง เนื่องจากท่อหลุดครับ
- นางสำราญ ภาพขุนทด
(ประธานสภา) สอบถามเรื่องรถเกรตถนนรอบหมู่บ้าน ภายในตำบลของเราคะ
- นางสมคิด เมธาวิรัตน์
(นายก อบต.) จะแจ้ง ผอ.กองช่างไปดูพื้นที่จริง แต่ช่วงนี้ฤดูฝนจะไม่สามารถดำเนินการได้
การดำเนินงานตามโครงการในข้อบัญญัติ ตอนนี้ หมู่ ๑,๒,๔ และ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ
งบประมาณที่เราใช้มากที่สุดก็จะเป็นสะพานมาบพลวง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เหลือเก็บงานนิดหน่อย
ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก ส่วนหมู่ ๕ โครงการประตู ปิด-
เปิดน้ำ ก็ได้สั่งการให้ผู้บริหาร พนักงานช่วยกันตรวจสอบตลอดเวลา โครงการหมู่ ๔ ได้ก่อสร้างห้องน้ำ
ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกก เรียบร้อยแล้ว ลานกีฬาที่ดำเนินการเสร็จแล้ว การบริหารงาน ณ วันนี้
ถือว่าประสบความสำเร็จ ส่วนที่เหลือก็กำลังดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ หากมีโครงการใดที่ชำรุด บกพร่องก็
ขอให้ช่วยกันดูแล และขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติโครงการคะ
- นางสมพร เจริญขุนทด
(รองประธานสภา) ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านนางยวน จวบกลางเสี้ย และสะพานหนองขุ่ย ชำรุดคะ
- นางสำราญ ภาพขุนทด
(ประธานสภา) ขอนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ การแต่งกายเครื่องแบบสีก็ก็คอป

นางสำราญ ภาพขุนทด

(ประธานสภา) มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม ดิฉันขอปิดการประชุม และขอให้เลขาธิการบันทึกการประชุมส่งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและนำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ไช่มุก ขุนเพชรวรรณ ผู้จัดบันทึก
(นางไช่มุก ขุนเพชรวรรณ)
เลขานุการสภา

คณะกรรมการสภา ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ) บุญร่วม ใจชอบ กรรมการ
(นายบุญร่วม ใจชอบ)

(ลงชื่อ) สมบูรณ์ แลจะบก กรรมการ
(นายสมบูรณ์ แลจะบก)

(ลงชื่อ) วาสนา แนมขุนทด กรรมการ
(นางวาสนา แนมขุนทด)

สภามีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อการประชุมสภาสัมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สำราญ ภาพขุนทด ผู้รับรอง
(นางสำราญ ภาพขุนทด)
ประธานสภา